



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้  
เรื่อง เจตนากรณีลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และงดใช้โฟม

\*\*\*\*\*

จากสภาพสังคมเศรษฐกิจปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ประชาชนต้องการความสะดวก รวดเร็ว และมีการประกอบอาหารด้วยตนเองน้อยลง ผู้บริโภคส่วนใหญ่ หันไปพึ่งร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร พืชภัยจากสารเคมี ที่ปนเปื้อนมากับอาหาร หรือแฝงมากับภาชนะบรรจุอาหาร “โฟมและถุงพลาสติกบรรจุหิ้ว” ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสะดวก ราคาถูก และหาซื้อได้ง่าย เมื่อนำโฟมไปบรรจุอาหารที่มีความร้อนสูง หรือที่มีไขมัน หรือน้ำมัน จะมีสารพิษ ออกมาปนเปื้อน ออกมาในอาหาร ซึ่งเป็นสารก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ได้แก่ สารสไตรีน (Styrene) ออกฤทธิ์ทำให้สมองมีเนื้องอก ในผู้ชายเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งตับ ในผู้หญิงเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมและมะเร็งตับ ส่วนสารเบนซีน (Benzene) ออกฤทธิ์ทำลายไขกระดูก ทำให้โลหิตจาง และสารพาทาเรท (Phthalata) เป็นสารทำลายระบบสืบพันธุ์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค และจากการสำรวจปริมาณขยะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า

๑. ขยะประเภทโฟม มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก ๓๕ ล้านใบ/วัน เป็น ๖๑ ล้านใบ/วัน เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๑ ใบ/คน/วัน โดยเฉพาะในเมืองที่มีประชากรหนาแน่น จะพบว่าขยะประเภทโฟมมากกว่าปกติ ซึ่งโฟมเป็นขยะที่มีความคงทน และใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายประมาณ ๔๕๐ ปี ซึ่งสร้างปัญหาในการกำจัด เนื่องจากใช้พลังงานต้นทุนการกำจัดสูง เปลืองพื้นที่ฝังกลบ และขบวนการกำจัดโฟม อาจทำให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

๒. ปัญหาขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤติสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกให้ความสำคัญ และถูกหยิบยกขึ้นมาหารือ ควบคู่กันในการประชุมระดับนานาชาติ จากหลักฐานที่ปรากฏชัดมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน และรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาพลาสติกและขยะพลาสติก และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เห็นชอบการจัดการขยะมูลฝอยเป็น “วาระแห่งชาติ” ซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในการให้ความร่วมมือกัน ลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ จึงได้ประกาศ เจตนากรณีลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และงดใช้โฟม ในอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ ตลอดจนประชาชน ที่มาติดต่อราชการในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาขยะโฟมและพลาสติก รายละเอียด ดังนี้

๑. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ ทุกคน ห้ามนำถุงพลาสติกหิ้ว และโฟม เข้ามาในสำนักงาน นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๒. ให้ทุกส่วน กำหนดมาตรการ และมอบหมายบุคลากร ทำหน้าที่ตรวจสอบ การนำเข้าโฟมและถุงพลาสติกหิ้ว หากมีบุคคลใดนำเข้ามาในสำนักงาน ให้กำหนดมาตรการสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามประกาศเจตนารมณ์เขตปลอดโฟมและถุงพลาสติกหิ้ว

๓. ทุกส่วนมีการสื่อสารนโยบาย มาตรการส่งเสริม การสร้างแรงจูงใจ ให้บุคลากรในสำนักงาน ปฏิบัติการตามประกาศเจตนารมณ์เขตปลอดโฟมและถุงพลาสติกหิ้ว

๔. ขอความร่วมมือให้ทุกคนเป็นอาสาสมัครรักษาสีสิ่งแวดล้อม ในการให้คำแนะนำบุคลากรในสำนักงาน บุคลากรภายนอกและประชาชนที่มาติดต่อราชการ งดนำโฟมและถุงพลาสติกหิ้ว เข้ามาในอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

๕. บุคลากรในสังกัดทุกท่านช่วยรณรงค์ และกระทำการเป็นตัวอย่าง ในการลดเลิกใช้โฟม ถุงพลาสติกหิ้ว และพลาสติกอื่นๆ เพื่อลดปริมาณขยะประเภทโฟมและพลาสติกอย่างจริงจัง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)



(นายยม เกตุพยัคฆ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้